

# Chia sẻ đánh giá về Bệnh viện đa khoa Thái Hà?

Cơ sở y tế Đa khoa Thái Hà được ra đời bằng sứ mệnh mang tới sự yên tâm cho bệnh nhân, hạn chế các phí không cần phải, bên cạnh đó với đến sự tiện lợi về mặt thời gian khám bệnh.

[Đánh giá phòng khám đa khoa Thái Hà](#)

[Phòng khám tư nhân tại Hà Nội](#)

[Phòng khám đa khoa Thai Ha](#)

[Phong kham Thai Ha](#)

[11 Thai Ha](#)

[Phòng khám uy tín tại Hà Nội](#)

[Đa khoa Thái Hà](#)

[Phòng khám nam khoa Thái Hà](#)

[Phòng khám tốt nhất Hà Nội](#)

[Phòng khám Thái Hà có uy tín không](#)

## Bệnh viện Đa khoa Thái Hà - Địa chỉ khám chữa tin cậy

Trung tâm y tế Đa khoa Thái Hà (11 Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội) đã và đang tiến hành khám, trị liệu những bệnh lý về phụ khoa, nam khoa, da liễu...

Được cấp phép hoạt động chính quy từ Sở Y tế thành phố, thường xuyên được thanh tra, kiểm tra đánh giá tin cậy, Đa khoa Thái Hà liên tục không ngừng phấn đấu, củng cố chất lượng y tế toàn diện, mang đến cho bệnh nhân môi trường khám trị bệnh uy tín, khiến người bệnh hài lòng về thái độ dùng cho cộng các tiện ích của trung tâm y tế.

Hoạt động bằng phương châm “cơ sở y tế là nhà, bệnh nhân là người nhà của bác sĩ”, đội ngũ nhân viên y tế của Thái Hà rất hay sẵn sàng chuyên dụng cho bệnh nhân bằng tinh thần trách nhiệm cao, tận tâm, tận tình, sẵn lòng.

Đây chính là 1 trong những khía cạnh đã tạo dựng được chất lượng của phòng khám đa khoa Thái Hà, đưa cơ sở y tế trở nên địa chỉ giúp đỡ sức khỏe đáng uy tín, được đa số bệnh nhân ở TP Hồ Chí Minh và những tỉnh, thành tin tưởng, tựu đến thăm khám. Mỗi năm, cơ sở y tế tiếp nhận và điều trị thành công giúp khá nhiều ca bệnh, giúp người bệnh sớm quay lại bằng cuộc sống, công việc của mình.

### Cơ sở y tế Đa khoa Thái Hà chất lượng không?

Phòng khám Đa khoa Thái Hà là địa chỉ phổ biến hệ thống bác sĩ có tay nghề nhiều năm kinh nghiệm, đèo đở nghiệm lao động không ít năm tại các bệnh viện đầu ngành, áp dụng thành thạo những kỹ thuật, khoa học tiên tiến lên công tác khám điều trị, nhằm tăng hiệu quả y tế.

Làm việc với tinh thần “giúp đỡ sức khỏe người bệnh như người thân trong nhà”, những bác sĩ của phòng khám thường xuyên chu đáo, nhiệt tình trong công tác khám bệnh. Ngoài ra, những nhân viên y tế của phòng khám liên tục nhiệt tình, sẵn sàng hướng dẫn người bệnh từ khâu đặt lịch khám online, gây nên thủ tục, giúp đến thời gian thăm khám và giúp đỡ dưới chữa, cho người bệnh tiết kiệm được nhiều khi cũng như công sức.

Hơn nữa, lúc đến khám cũng như trị bệnh tại Đa khoa Thái Hà, bệnh nhân rất hay được giữ gìn về công tác bảo mật thông tin cá nhân chặt chẽ. Gần như thông tin, hồ sơ thăm khám của người bệnh đều được giữ kín, không để lộ ra ngoài lúc chưa có sự giúp phép của người bệnh.

Bên cạnh đấy, gần như những khoản giá tiền đều được công khai rõ ràng và minh bạch trước thời gian thực hiện khám trị bệnh. Ví như người bệnh có vấn đề hoặc phản hồi đều được các nhân viên y tế giải đáp ngay, kịp thời nhằm bảo đảm quyền lợi cho người bệnh.

Cùng với, để chuyên dụng cho phải chăng hơn giúp bệnh nhân, bệnh viện Thái Hà lao động xuyên suốt toàn bộ các ngày trong tuần (kể cả cuối tuần hay các ngày lễ, ngày Tết), thời gian từ 8 giờ - 20 giờ nhằm tuân thủ hầu hết nhu cầu giúp đỡ sức khỏe của người bệnh, cho bệnh nhân đơn giản sắp xếp thời gian cũng như công việc để đến thăm khám.

Chính bởi sự tận tâm với sức khỏe người bệnh, cùng với sự cố gắng không ngừng của đội ngũ ban lãnh đạo và các nhân viên y tế trong vấn đề tăng chữ tín dịch vụ y tế của mình, mà trung tâm y tế Đa khoa Thái Hà đã tạo dựng được thương hiệu của mình, ngày càng tiến triển phát triển và trở nên địa chỉ giúp đỡ tính mệnh được đông đảo bệnh nhân ưu tiên chọn chọn mỗi khi có nhu cầu giúp đỡ sức khỏe.

Lúc có nhu cầu khám điều trị, bệnh nhân có thể liên hệ trực tiếp đến bệnh viện Thái Hà theo thông tin trong bài viết này để được giúp đỡ liền, hết lòng.